



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐๗๔ - ๖๗๐๕๒๐

ที่ ๐ ๕๖๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง สรุปและประเมินผลวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

๑.เรื่องเดิม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ยก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ยก เพื่อให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดด้วยตนเองของผู้พิการ และเพิ่มพูนทักษะการกายภาพบำบัดให้กับผู้ดูแลผู้พิการ และให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดด้วยตนเองของผู้พิการ และเพิ่มพูนทักษะการกายภาพบำบัดให้กับผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ คน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ และสรุปประเมินผลวัดความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน ได้ดังนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจ็ยก ซึ่งได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน ๕๐ คน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดด้วยตนเองของผู้พิการ และเพิ่มพูนทักษะการกายภาพบำบัดให้กับผู้ดูแลผู้พิการ และให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดด้วยตนเองของผู้พิการ และเพิ่มพูนทักษะการกายภาพบำบัดให้กับผู้ดูแลผู้พิการ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก นายถาวร หนูฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งแขก ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ประชาชนในตำบลเขาเจ็ยก นอกจากนั้นยังมีท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้อีก ๒ ท่าน บรรยาย และฝึกอบรบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยนางสิสุภา รักษาชูชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พัทลุง และนางจรรณี คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พัทลุง ดังรูป



หลังจากพิธีเปิด เป็นส่วนของการเริ่มการบรรยายการ พุดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตให้แก่ผู้พิการ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิต ให้ผู้พิการรู้สึกมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง โดยนางจรรติ คงมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พัทลุง โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา และทำให้ผู้พิการนั้นได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ พยายามลดความบกพร่องความไร้สมรรถภาพ ความเสียเปรียบให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นจะครอบคลุมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถแสดงออกด้านอารมณ์ การเคลื่อนไหวของร่างกาย การวางตัวในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในชุมชน และสามารถพึ่งพิงตนเองหาเลี้ยงชีพได้ ดังรูป



การอบรมในภาคบ่าย เป็นการให้ผู้อบรมได้บรรยาย และฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการกายภาพบำบัด ให้กับผู้พิการติดเตียง เพื่อป้องกันปัญหากระดูกทับเส้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในท่าทางต่าง ๆ เช่นการพลิกตัว การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงสามารถลุกขึ้นนั่งตัวตรงได้ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงมาสู่เก้าอี้รถเข็น และการให้ความรู้เรื่องการกายภาพบำบัดด้วยตนเองสำหรับผู้ที่มีความพิการในระดับที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ ลดความเจ็บป่วย และสามารถกลับมาช่วยเขียนร่างกาย หรือกลับมาเป็นปกติ ได้ดั้งเดิม ดังรูป



ผลจากการฝึกอบรมการกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดโครงการในครั้งนี้โดยวัดผลการจัดกิจกรรมจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ การสังเกตพฤติกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการตั้งใจฟังบรรยาย พร้อมทั้งมีการจดบันทึก และตอบคำถาม ให้ความร่วมมือกับวิทยากรเป็นอย่างดี ภาคบ่ายการลงมือปฏิบัติจริง บรรยายภาคเต็มไปได้ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำได้ดีวัดผลจากแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรมอยากให้มีการจัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีกต่อเนื่อง



การประเมินผลความพึงพอใจ

ตอนที่ ๑ ให้แสดงความคิดเห็น โดยใส่เครื่องหมายถูก (/) ลงในช่องความ

ข้อที่	รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	พอใช้	น้อย	ปรับปรุง
๑	ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ	๕๕%	๔๔%	๑%	-	-
๒	ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ	๔๙%	๔๘%	๓%	-	-
๓	ความเหมาะสมด้านอาหารและเครื่องดื่ม	๘๒%	๑๘%	๐%	-	-
๔	หลักสูตรที่อบรมเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน	๗๘%	๒๐%	๒%	-	-
๕	วิทยากรฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน	๗๗%	๒๑%	๓%	-	-
๖	วิทยากรฝึกอบรมมีบุคลิกภาพเหมาะสม	๗๗%	๒๑%	๓%	-	-
๗	วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อการสอนเพียงพอเหมาะสม	๗๒%	๒๕%	๓%	-	-
๘	ท่านมีความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม	๘๑%	๑๐%	๙%	-	-
๙	วิชาที่เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	๘๓%	๗%	๕%	-	-
๑๐	ท่านต้องการให้มีกิจกรรมน้อยอย่างต่อเนื่อง	๗๘%	๒๐%	๒%	-	-

ตอนที่ ๒

๑. ท่านคิดว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง

๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลเขาเจ็ยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายถวัลย์ ไทรงาม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ทราบ

(นายประเสริฐ จันทร์แดง)
ปลัดเทศบาล


(จ.อ.กอบชนม์ ด้วงเล็ก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)


(จ.อ.กอบชนม์ ด้วงเล็ก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(นายถวัลย์ ไทรงาม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก